



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๒/๑



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๙๙๘๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดตั้งสำนักงานกำกับ การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานธุรการ ให้แก่คณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจร และคณะกรรมการบริหาร เห็นว่า เป็นกรณีที่ควรคำนึงถึง ความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ และหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารที่ ก.พ.ร. กำหนด นอกจากนี้ แม้ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะไม่ใช้ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่รัฐยังต้องมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงาน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อภาระงบประมาณรายจ่ายประจำของประเทศ ในระยะยาว และอาจส่งผลให้เป้าประสงค์ที่จะนำงบประมาณรายจ่ายประจำที่ปรับลดได้ไปจัดสรร เป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ไม่บรรลุผล ดังนั้น การกำหนดสถานะและรูปแบบของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ ตามที่กำหนดในร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ดังกล่าว จึงควรพิจารณา ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่ซึ่งรับผิดชอบกฎหมายที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งบูรณาการ การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานกำกับดูแลและค่าตอบแทน

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๕ (กระทรวงการคลัง)

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๐ ๖๖๓๔ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@ocsc.go.th